

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชารัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. วันเด็กแห่งชาติ	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชโองการฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ชื่อ นอกหน้าต่างบานเล็ก ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”</p> <p>นายกรัฐมนตรีเชิญพระราชโองการฯ มากล่าวย้ำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิต ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไม่มีวันจบสิ้น โดยผู้ที่จะประสบความสำเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ จะประกอบไปด้วย ความรู้ ความดี และมีวินัย</p> <p>ตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่วิทยาลัยสารพัดช่างตราดที่สามารถคว้าแชมป์แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ประเทศจีน ติดต่อกันเป็นปีที่ ๑๐</p>	ทุกสำนัก/ กอง
๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา	<p>เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) ซึ่งเป็นโครงการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา จากข้อมูลพบว่าระบบการศึกษามีปัญหาและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ พบว่ามีปัญหาที่สามารถแก้ได้ทันที เช่น ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งได้น้อมนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาต่อยอดทำให้สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ระดับหนึ่ง และยังพบปัญหาใหญ่ เรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขตลอดมา อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) การบัญญัติกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง๒) การใช้เทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กในเมืองและชนบท โดยรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือที่เรียกว่า เน็ตประชารัฐ สำหรับใช้เป็นช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้บนโลกออนไลน์ ซึ่งช่วยให้มีหนังสือคุณภาพในรูปแบบที่เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน๓) การจัดทำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) ภายใต้การบูรณาการกันของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งระบบดังกล่าว ทำให้มีหนังสือและสื่อความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล สามารถเผยแพร่ได้อย่างไร้ข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ รวมทั้ง คลังสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ และหนังสือ เอกสารความรู้จากทุกหน่วยงานที่ได้อัปโหลดเข้าสู่ระบบในเบื้องต้น อีกทั้ง ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ (D-Library) เป็นข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป และสื่อการเรียนรู้ทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง	ทุกสำนัก/ กอง

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>สื่ออื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอ ที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา หากระบบพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าจะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกคนได้หาสาระความรู้ได้อย่างไม่จำกัด โดยสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ www.nel.go.th</p> <p>ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบเรียน นอกจากนี้ จะจัดทำข้อมูลสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีรูปแบบที่นำอ่านและสืบค้นได้ง่าย โดยจะมีการจัดตั้งทีมบรรณารักษ์ออนไลน์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนนำเข้าระบบ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานจากทุกกระทรวง และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึง จะพัฒนาให้โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) นี้ ให้เป็นระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Thailand ต่อไป ทั้งนี้ โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเป็นของขวัญจากรัฐบาล จึงขอเชิญชวนเด็กนักเรียนทุกคน ได้สัมผัสถึงการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนกับการย่อโลกไว้ในมือเรา</p>	
<p>๓. รายการวิทยุเพื่อครอบครัว FM ๑๐๕ MHz</p>	<p>ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ คือ รายการวิทยุเพื่อครอบครัว FM ๑๐๕ MHz ซึ่งมีรายการที่ผลิตเพื่อเด็กโดยเฉพาะ รวมทั้งรายการสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่มีความคืบหน้าในการผลิตรายการไปมาก และอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน และเสียงตามสายในโรงเรียนเปิดรายการวิทยุ ซึ่งจะได้ช่วยส่งเสริมสติปัญญา พัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน ทำให้รู้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน โดยมีรายการที่หลากหลายขอแนะนำให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีคุณค่า</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>
<p>๓. แดงการณืปลดใบเหลืองประมง IUU ของประเทศไทย</p>	<p>กรมการทูตยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางทะเล และประมง ได้ประกาศแดงการณืปลดใบเหลืองประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่แก้ไขปัญหาพร้อมกันตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม จนสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทำให้ไทยสามารถแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และรัฐตลาดที่อยู่ในระดับสากล</p> <p>การยกระดับการทำประมงเชิงพาณิชย์ไปสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับสหภาพยุโรป(EU) ในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน โดยไทยและสหภาพยุโรป (EU) ได้เห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในอนาคต เพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงไอยูยู หรือ ไอยูยู - ฟรี ได้โดยสมบูรณ์</p> <p>ทั้งนี้ EU จึงยกให้ไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU โดยจะมีการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานไทยสหภาพยุโรป เรื่องการต่อต้านการทำประมง IUU เพื่อเป็นกลไกร่วมมือในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะ</p>	<p>สน.สก.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>ประธานอาเซียนสามารถแสดงบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศเพื่อนบ้านของไทย เข้าสู่การปฏิรูปภาคการประมงในลักษณะเดียวกัน โดยผลักดันการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) ให้มีผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมง IUU หรือ ASEAN IUU Task Force สำหรับเป็นกลไกการป้องกันการทำให้ประมง IUU ของภูมิภาค</p> <p>การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU มาโดยตลอด และได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในหลายด้าน เพื่อคุ้มครองแรงงานในภาคประมง ทำให้ขณะนี้สถานการณ์แรงงานในภาคประมงของไทยดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เกี่ยวข้อง โดยไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ยื่นสัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ เมื่อปีที่ผ่านมา และจะยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ในช่วงปลายเดือนมกราคมปีนี้</p> <p>นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานที่ทำงานอยู่บนเรือประมงอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประมงของไทยเป็นไปอย่างมีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อให้ไทยสามารถรักษามาตรฐานสากลนี้ได้ในต่อไป</p> <p>การปฏิรูปภาคประมงของไทยได้มาถึงจุดที่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ ๔ ของโลก ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมุทรภิบาลโลกแล้ว ประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลก ในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และการทำประมงตามหลักสากล จากนั้นไปยังต้องเดินหน้าในเรื่องการบริหารจัดการประมง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาการทำประมง IUU ให้หมดไป และเพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไว้</p> <p>สุดท้ายนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กในภาคประมงให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง จากการรายงานว่ามีคนไทย เรือประมงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะน่านน้ำประเทศแถบทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าประมงไทย</p>	
๓. ส่งท้าย	ขอให้ทุกคน ทุกครอบครัว มีความสุข และใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันเด็ก และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีความสุข	ทุกสำนัก/ กอง

